

TỜ TRÌNH**Về Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam
giai đoạn 2022 – 2030”**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kính trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**1. Căn cứ chính trị**

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định một trong những nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 đó là: “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ”;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;

- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật Trẻ em ngày số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
- Luật Thanh niên số 57/2020/QH-14 ngày 16/6/2020;
- Nghị quyết số 50/NQ - CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 - NQ/TU ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
- Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025;
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Căn cứ thực tiễn

Trong kỷ nguyên số, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống, trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Các tài sản vật lý hữu hình đang dần chuyển thành các tài sản số, nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp đang chịu tác động sâu sắc khi các vị trí nghề nghiệp liên tục biến đổi. Công nghệ, các nền tảng số và năng lực số của công dân trở thành những nhân tố đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân. Tận dụng ưu thế của công nghệ, nhiều quốc gia “đi sau” đã nhanh chóng bứt phá, trở thành những nước phát triển, đóng vai trò dẫn dắt khu vực và thế giới. Ở chiều ngược lại, những nước không kịp thời thay đổi, không có giải pháp hữu hiệu ứng dụng, phát triển công nghệ đã dần tụt hậu, mất vai trò và vị thế của mình. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng số trở thành lực lượng vô cùng quan trọng, có tính quyết định. Do vậy, việc đầu tư nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, được rất nhiều nước quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, trở thành chiến lược quốc gia.

Với dân số hơn 98 triệu người, trong đó thanh thiếu niên (từ 09 – 30 tuổi) chiếm khoảng 33%, là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực, với dân số trẻ năng động, sáng tạo và nhanh nhạy trong tiếp cận, làm chủ công nghệ cao, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong việc thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đảng, Nhà nước luôn xác định người dân chính là trung tâm của chuyển đổi số. Do đó, xây dựng một xã hội số đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực số của công dân, nhất là công dân trẻ. Hiện nay, chúng ta không có nhiều dữ liệu về năng lực số của thanh thiếu niên Việt Nam. Định nghĩa về năng lực số vẫn còn chưa được thống nhất. Tuy nhiên thực tế chỉ ra rằng, dù muốn hay không, chuyển đổi số, năng lực số đang từng ngày, từng giờ tác động tới đời sống xã hội theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Theo Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế, Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nhất trong khối ASEAN về lao động việc làm do chuyển đổi số, với 70% người lao động ở các ngành nghề cơ bản bị ảnh hưởng. Chuyển đổi số, năng lực số không chỉ đặt ra thách thức trong nghề nghiệp, việc làm mà còn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại dịch Covid-19 là một liều thuốc thử hữu hiệu cho khả năng thích ứng của thanh thiếu niên Việt Nam đối với những thay đổi chưa từng có trong thời gian vừa qua. Trong hoàn cảnh đó, những hạn chế của thanh thiếu niên Việt Nam về năng lực số tiếp tục bộc lộ rõ hơn.

Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho thanh thiếu niên, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao năng lực số. Triển khai nhiều công cụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ số để tạo ra những website, diễn đàn, các hội thảo, giao lưu trực tuyến; hình thành, quản lý những nhóm, hội, kênh truyền thông trên mạng xã hội,... để hạn chế thông tin giả, tin xấu, độc, cung cấp thông tin chính thống. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý, sàng lọc thông tin trên không gian mạng; hướng dẫn thanh thiếu niên sử dụng các dữ liệu, thông tin một cách hợp pháp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí. Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động trên nền tảng số, tăng cường các cuộc thi trực tuyến, sử dụng công cụ số để tăng tính hiệu quả của các hoạt động. Đặc biệt, thời gian qua khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp đã ứng dụng các công cụ số (ứng dụng họp trực tuyến, dạy học trực tuyến, ứng dụng quản lý tác nghiệp, phần mềm thi trực tuyến, mạng xã hội,...) để điều hành, quản lý, triển khai các hoạt động. Bằng cách tận dụng các công cụ số để kết nối, định hướng, chia sẻ kiến thức. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động động nâng cao năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên,...Tuy nhiên, năng lực số của thanh thiếu niên Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, bộc lộ rõ trên tất cả các nhóm năng

lực số như: năng lực sử dụng thiết bị, phần mềm, năng lực khai thác dữ liệu, thông tin, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực học tập, phát triển và năng lực đổi mới, sáng tạo. Do đó, trong thời gian tới, các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên cần tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa, chú trọng cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó góp phần khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Từ những yêu cầu cấp bách đặt ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để giúp thanh thiếu thích ứng, tồn tại và phát triển trong thế giới hiện tại và tương lai khi mà đời sống xã hội được số hóa một cách mạnh mẽ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Đề án “**Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030**”. Việc xây dựng và triển khai đề án sẽ góp phần quan trọng hình thành thế hệ những công dân số toàn cầu của Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào *Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030* và *Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030* được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”. Trong quá trình xây dựng đề án đã lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học. Các bước triển khai cụ thể như sau:

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Đề án
- Thành lập tổ tư vấn xây dựng Đề án gồm đại diện các cơ quan chuyên môn của một số bộ, ngành (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ) và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn. Tổ tư vấn đã tham gia góp ý xây dựng Đề án.
- Lấy ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Lấy ý kiến các bộ, ngành được giao phối hợp thực hiện Đề án (theo Quyết định 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và các bộ, ngành có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời

lấy ý kiến của các ban Đảng Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

Trước khi xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”, các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao năng lực số đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan triển khai trong chương trình công tác hàng năm. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất nên kết quả đạt được chưa sâu rộng, chưa rõ nét. Năng lực số của thanh thiếu niên Việt Nam còn nhiều hạn chế cần được hỗ trợ, tạo môi trường để nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đề án được xây dựng sẽ giúp Chính phủ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xác định một cách đồng bộ hệ thống mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện.

Đề án được xây dựng với bố cục và những nội dung chính như sau:

(I) Bối cảnh, sự cần thiết xây dựng đề án: nêu bối cảnh quốc tế và trong nước, thống nhất cách hiểu về “năng lực số” được nêu trong Đề án; kết quả triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam thời gian qua, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế. Từ đó nêu bật tính cần thiết phải xây dựng và triển khai Đề án.

(II) Căn cứ xây dựng Đề án: nêu những căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý là cơ sở để xây dựng Đề án.

(III) Đối tượng, phạm vi Đề án: xác định đối tượng của Đề án là thanh thiếu niên Việt Nam từ 09 tuổi đến 30 tuổi, đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc và trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030.

(IV) Quan điểm, mục tiêu của Đề án: xác định các quan điểm bao trùm trong xây dựng và triển khai Đề án. Xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể hàng năm (2 mục tiêu) và theo từng giai đoạn (5 mục tiêu đến năm 2025 và 3 mục tiêu đến năm 2030).

(V) Nội dung và giải pháp: Đề án xác định 5 nhóm giải pháp, đó là:

(1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số

(2) Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

(3) Đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, thiết bị số

(4) Tăng cường hợp tác quốc tế trong nâng cao năng lực số

(5) Triển khai đánh giá năng lực số của thanh thiếu niên Việt Nam; đề xuất chính sách về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

(VI) Kinh phí thực hiện đề án: Xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án

(VII) Tổ chức thực hiện: Xác định nhiệm vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trong việc triển khai đề án.

(VIII) Phụ lục: danh mục các nhiệm vụ cấp trung ương triển khai Đề án (25 nhiệm vụ)

IV. Ý KIẾN GÓP Ý VÀ VIỆC TIẾP THU GIẢI TRÌNH

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi văn bản xin ý kiến một số ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan, một số tỉnh, thành phố đối với dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”, dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng chính phủ. Cơ quan soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của 08 cơ quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng).

Các ý kiến đóng góp cơ bản thể hiện sự thống nhất với nội dung của dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, đồng thời đánh giá nội dung dự thảo đề án phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường năng lực cá nhân, tổ chức góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đang được các quốc gia trên thế giới triển khai mạnh mẽ, đề án không chỉ mang tính động viên, khích lệ tinh thần mà còn hỗ trợ, đầu tư nguồn lực cho thanh thiếu niên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả, thành công Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, các cơ quan đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nghiên cứu tiếp thu một cách phù hợp. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin được giữ nguyên một số nội dung như trong dự thảo Đề án và giải trình đối với góp ý của các cơ quan, cụ thể như sau:

1. Về bối cảnh, sự cần thiết xây dựng Đề án

- **Bộ Kế hoạch và Đầu tư** có ý kiến: đề nghị bổ sung định nghĩa về năng lực số, tiêu chí cụ thể về năng lực số cụ thể trong từng độ tuổi.

Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo xin làm rõ như sau: Như trong dự thảo Đề án đã nêu, hiện nay chưa có nhiều dữ liệu đánh giá về năng lực số của thanh thiếu niên Việt Nam, chưa có định nghĩa thống nhất hoàn toàn về năng lực số. Do đó, cơ quan soạn thảo sử dụng định nghĩa năng lực số của UNESCO bởi tính khoa học và phù hợp với thực tế hiện nay của Việt Nam. Trong định nghĩa này,

cơ quan soạn thảo đã nêu 5 nhóm năng lực chính để từ đó có các giải pháp phù hợp tác động vào các nhóm năng lực này. Việc phân chia năng lực số cụ thể theo từng độ tuổi sẽ nằm trong nhiệm vụ xây dựng khung năng lực số và bộ chỉ số đánh giá năng lực số của thanh thiếu niên, được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trong thời gian tới (thuộc Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030")

- **Bộ Tài chính** có ý kiến: tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì) không có nhiệm vụ của Trung ương Đoàn thực hiện.

Về việc này cơ quan soạn thảo giải trình như sau: căn cứ để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Đề án này là Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, tại phụ lục danh mục các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 (ban hành kèm theo Quyết định 1331/QĐ-TTg) xác định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện 07 đề án trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam. Do đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẩn trương phối hợp cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham mưu dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với mục tiêu của Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị giải thích việc đưa các mục tiêu và "100% tinh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá chất lượng đoàn viên" trong Đề án.

Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: việc đưa chỉ tiêu này vào nhằm thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (là một bộ phận của thanh niên) trong việc tự hoàn thiện năng lực số của bản thân. Đồng thời, các ứng dụng quản lý đoàn viên cũng được xem như một công cụ số mà mỗi đoàn viên thanh niên phải sử dụng để tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn các cấp triển khai, từ đó họ được ghi nhận, đánh giá kết quả rèn luyện.

3. Đối với đối tượng, chủ thể và thời gian thực hiện Đề án

- **Bộ Kế hoạch và Đầu tư** có ý kiến đề nghị thuyết minh rõ hơn sự cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án (từ giai đoạn 2021 – 2025) thành giai đoạn 2022 – 2030 như dự thảo Đề án hiện nay. **Bộ Khoa học và Công nghệ** có ý kiến đề nghị cân nhắc việc điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2022 đến 2030.

Đối với các ý kiến này, cơ quan soạn thảo cho rằng việc điều chỉnh thời gian thực hiện là cần thiết vì việc này sẽ tạo ra được kết quả toàn diện hơn, đạt được mục tiêu mà Đề án mong muốn hướng tới. Năm 2030 cũng là năm kết thúc giai đoạn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 nên sẽ tạo thuận lợi cho việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược. Vấn đề này cũng được nêu trong mục "Những vấn đề cần xin ý kiến" khi trình Thủ tướng Chính phủ.

- **Bộ Tài chính** có ý kiến: đối tượng của đề án Năng lực số do Trung ương Đoàn xây dựng đang trùng lặp với các đề án hiện hành do các Bộ, cơ quan đang triển khai thực hiện.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đồng thời phụ trách Đội Thiếu niên tiên phong, hướng dẫn thiếu nhi phấn đấu trở thành công dân tốt. Cùng với việc quản lý nhà nước của các bộ, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút, tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ, phát huy thanh thiếu niên Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có việc hỗ trợ để nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Căn cứ đối tượng, tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai xây dựng Đề án, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để xác định các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo không trùng lặp nội dung, phương thức triển khai với đề án khác do các bộ, ngành đang thực hiện

4. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị làm rõ khả năng trùng lặp của giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đề án với các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của các bộ, ngành.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho rằng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh niên là nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành và toàn xã hội. Tuy nhiên, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ có cách tiếp cận, phương pháp thực hiện khác nhau. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội về những vấn đề của thanh thiếu niên vẫn luôn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và trong thực tế nhiều năm qua vẫn luôn có nội dung, phương thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Do đó, đối với các nội dung trong giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức được nêu trong đề án thể hiện được tính khả thi, hiệu quả.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

1. Trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh tên và thời gian thực hiện Đề án. Cụ thể như sau:

- Tên Đề án trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ là: “*Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam*” giai đoạn 2022 – 2025.

- Tên Đề án đề nghị điều chỉnh là: *Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030*.

Với việc điều chỉnh tên gọi và thời gian thực hiện, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn Đề án có phạm vi tác động lớn hơn, không chỉ trong thanh niên mà mở rộng tới đối tượng thiếu niên Việt Nam; đồng thời Đề án có thời gian triển khai dài hơn (từ 2022 đến 2030) để có thể tạo ra được kết quả toàn diện hơn, đạt được mục tiêu mà Đề án mong muốn hướng tới. Năm 2030 cũng là năm kết thúc giai đoạn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 nên sẽ tạo thuận lợi cho việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược.

2. Trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án “*Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030*” và danh mục các nhiệm vụ cấp trung ương thực hiện Đề án, làm cơ sở để tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam trong thời gian tới.

3. Để thực hiện tốt các nội dung và giải pháp của Đề án, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Lưu VP, TNNT.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT**



Nguyễn Anh Tuấn